

## องค์ประกอบ ของความสำเร็จ

นำเสนอเมื่อ : 25 มิ.ย. 2552

เคยสงสัยกันไหมจะ ว่ามีอะไรที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้  
จริงๆที่ความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะไขความมาเป็นเจ้าของนั้น  
แต่กระนั้นเป็นธรรมดาที่ทุกคนก็อยากจะทำในเรื่องราวที่ทำงานมากกว่า และทุ่มเป๊ะหรือล้มเหลวซะ  
เอา...จึงมาไขปริศนาในเรื่องนี้กัน ซึ่งสูตรที่ช่วยผลักดันให้คนเราได้ดี มีความรุ่งโรจน์  
หนีไม่พ้นองค์ประกอบที่ขอเล่าเป็นแถมเปิดต่อไปนี่ เช่น....

### 1. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากครอบครัว

พลังรักและความเอาใจใส่ของพ่อ แม่พี่น้องนี่แหละ ช่วยส่งเสริมให้ ใครต่อใครได้ดีขึ้นมาทันทีแล้ว  
เอา ดูตัวอย่างจากนักกีฬาชั้นนำอย่างไทเกอร์ วูดส, บอล-บราเดอร์ และแมมมีก็ได้ ครอบครัวของ  
พวกเขาเหล่านั้นมีส่วนที่ผลักดันทั้งด้านแถมยังมีความอดทนอย่างสูงในการส่งเสริมให้ ลูกหลาน  
เลือกอาชีพเป็นนักกีฬาที่ตัวเองถนัดได้ แจ๋วแหววมาก ถึงว่าไง หากรากฐานครอบครัวดีชะอย่างย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง

### 2. ไม่ย่อท้อ แม้อุปวิพากษ์วิจารณ์

จำไว้ได้เลย ว่าคนเก่งระดับโลกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องไปซะหมด ทุกคนล้วนเคยได้  
รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดีๆ และเสียงครหาที่ร้ายๆมาแล้วทั้งนั้น แต่ขอให้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์  
เหล่านี้มีที่มาจากความจริงใจเหอะ เชื่อว่าทุกคนสามารถยอมรับการติติงได้ แถมยังจะนำคำวิจารณ์  
ดังกล่าวมาปรับตัวแก้ไขซะด้วย ขอเพียงอย่าท้อ ไปก่อน รับรองความสำเร็จอยู่แค่อ้อมแขนง

### 3. รู้พลังที่มีอยู่ในตัว และใช้พลังนั้นไปในทางสร้างสรรค์

ไม่ใช่ว่าคุณมีพลังอยู่ในตัวเหลือเฟือ แต่ ดันใช้พลังงานที่มีอยู่ไปกับสิ่งที่ไร้สาระซะเยอะ  
เป็นงี้แล้วจะประสบความสำเร็จได้ไงละ...จริงมะ ดังนั้น จงใช้พลังให้ถูกที่ถูกทางนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด

### 4. ไม่ลังเลที่จะเลือกคนรักที่เก่งพอๆกัน เพื่อช่วยกันสร้างฐานะ

คนที่ประสบความสำเร็จหลาย คนเลย บางทีไม่ได้เก่งหรือทำอะไรก็ดีไปหมดด้วยตัวเองหรอก แต่เค้า  
“ตาถึง” ในการมองหาคนรักที่สามารถมาช่วยกันทำมาหากินเพื่อ สร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันต่างหาก  
เพราะฉะนั้น จงอย่ากลัวว่าแฟนของคุณจะเก่งและเด่นล้ำหนา แต่ทั้งสองควรเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  
เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสไปพร้อมๆกันดีถึงจะถูก

### 5. กระตือรือร้นและรู้จักเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆอยู่เสมอ

ดังนั้น อะไรที่ทำให้คุณได้ รับประสบการณ์ใหม่ๆ หรือความรู้ใหม่  
ควรรีบดักดวงสิ่งเหล่านี้มาประดับสมองของคุณไว้นะ อย่าทำตัวตกเทรนด (กระแส) ของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเขี้ยว  
ไม่งั้นคุณจะถูกทิ้งไปสู่วงดาวได้ไง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนี้แหละจะช่วยให้คุณไม่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี  
แถมทำงานอะไรก็มักก้าวหน้ากว่าคนอื่นซะด้วย หวังว่าที่เลามาจะเป็นไอเดียช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า  
เพื่อความสำเร็จได้อย่างมั่นคงนะฮะ

โดย คนสมณะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ไทยรัฐ